

# ปลื้มลงทะเบียนเงินหมื่นทะเลักษ์

## ‘จุลพันธ์’ ฟุ้งยอดแตะ 25 ล.คน ดีอีลุยสกัดแพลตฟอร์มปลอม

ไทยโพสต์ • “จุลพันธ์” ปลื้มยอดลงทะเบียน “ดิจิทัลวอลเล็ต”แตะ 25 ล้านคน แจกร้านค้าเข้าร่วมไม่ต้องกังวล ยันไม่ส่งข้อมูลให้สรรพากรเก็บภาษี ขณะที่ “ดีอี” ไล่ 5 วัน ตัดวงจรปิดแพลตฟอร์ม “ทางรัฐ-ดิจิทัลวอลเล็ต” ปลอมแล้วกว่า 117 ช่องทาง

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่า ขณะนี้ยังมียอดการลงทะเบียนต่อเนื่องล่าสุดแตะ 25 ล้านคน ส่วนปัญหาระหว่างการลงทะเบียนในช่วงต้นอาจมีช้าบ้าง ขณะที่การอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และยืนยันว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามกรอบเวลา โดยโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะต้องนำเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นช่วงวันหยุดยกยอดเงินว่าจะมีงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าว และการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้นำเข้าที่ประชุม ครม.



จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป “เรื่องงบประมาณที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 67 และ 68 ยืนยันไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน โดยเป็นไปตามกฎหมายที่

สามารถดำเนินการได้ และกระทรวงการคลังได้ดำเนินการชี้แจงในหลายเวที ส่วนข้อเสนอให้ปรับเงื่อนไขทั้งขอบเขตการใช้ และเรื่องรายได้ของประชาชน ยืนยันว่า ไม่มีการปรับเงื่อนไขดังกล่าวอย่างแน่นอน” นายจุลพันธ์กล่าว นายจุลพันธ์กล่าวว่า ด้านความกังวลของร้านค้าที่ห่วงเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีนั้น ยืนยันโครงการดังกล่าวจะไม่ได้ถูกเชื่อมกับระบบของกรมสรรพากร ดังนั้นประชาชนหรือร้านค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องดังกล่าว โดยกลไกทางภาษีนั้นไม่ได้เก็บภาษีจากรายได้ทั้งหมด ยังสามารถหักค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตได้

ขณะที่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี กล่าวว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และเครือข่าย ได้ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์การกระทำที่เข้าข่ายการก่ออาชญากรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยตลอดระยะเวลา 5 วันที่ผ่านมา พบการกระทำที่เข้าข่ายการก่ออาชญากรรมออนไลน์ ในแพลตฟอร์มต่างๆ และประสานงานดำเนินการปิดกั้นแพลตฟอร์มแล้ว ดังนี้ 1.แอปพลิเคชันปลอม หลอกลงทะเบียน จำนวน 6 แอปพลิเคชัน 2.เฟซบุ๊ก แฟนเพจปลอม “ทางรัฐ-เงินดิจิทัล” จำนวน 90 เพจ 3.ข่าวปลอม ขาวบิดเบือน จำนวนกว่า 20 ข่าว และ 4.เว็บไซต์ปลอม “dga-thai.com” จำนวน 1 เว็บไซต์.

# ระอุ! 2 ชั่วโมงเปิดศึกแย่งกมธ.



นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมสมาชิกวุฒิสภา (สว.) นัดแรก ร่วมกับ พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธาน สว. คนที่ 1 และนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธาน สว. คนที่ 2 หลังรับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธาน วุฒิสภา ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 5 ส.ค.

**เงี้ยกกาย** ● วุฒิสภาประเดิมงานแรกตั้ง กมธ.วิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุม ฉบับใหม่ตั้ง กมธ.สามัญ 21 คณะ ตัดเห็นน ภารกิจด้านปฏิรูปประเทศ-ยุทธศาสตร์ชาติ ไฟลุกแย่งเก้าอี้ กมธ.ลอบประวัติ อสส. ฟาด กันสนั่น สว.พันธุ์ใหม่-ก๊วนสีน้ำเงิน จุด ชนวนเดือดยกรายชื่อทั้งยวงเตรียมกันมา ล่วงหน้า หวันโดนกาหัว “สการ์โมต-โบสั่ง” ที่รัฐสภา เวลา 09.40 น. วันที่ 5 สิงหาคม มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) โดยมีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน

การประชุม ก่อนเริ่มประชุมสมาชิกวุฒิสภา (สว.) รับทราบพระบรมราชโองการประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณากำหนด วันและเวลาประชุมวุฒิสภา ซึ่งมติเสียงส่วนใหญ่ยังให้คงไว้ตามเดิม ตามที่ พล.ต.ท.บุญ จันทร์ นวลสาย สว. เสนอไว้จำนวน 2 วัน คือวันจันทร์และวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 164 เสียง ไม่เห็นชอบ 24 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง ต่อมาได้พิจารณาเรื่องด่วน ญัตติแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่งมีผู้เสนอญัตติจำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สว.กลุ่มสาธารณสุข นายประภาส ปิ่นตบแต่ง สว.กลุ่มประชาสังคม นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สว.กลุ่มสื่อมวลชน นายเอกชัย เรืองรัตน์ สว.กลุ่มอื่นๆ

**อ่านต่อหน้า 16**

**ระอุ! 2 ชั่วโมง**

และ พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี สว.กลุ่มอื่นๆ



ทั้งนี้ เนื่องมาจากข้อบังคับปัจจุบัน กำหนดให้มีคณะกรรมการกมธ. (กมธ.) สามัญประจำวุฒิสภา จำนวน 26 คณะ และให้มีคณะ กมธ. ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติขึ้น แต่อายุของ สว.จำนวน 250 คนตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญได้สิ้นสุดลง และมี สว.ชุดใหม่ 200 คน ตามมาตรา 107 จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะได้มีการแก้ไขข้อบังคับ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการกิจของ สว.ชุดใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

ภายหลังที่ สว.อภิปรายแสดงความเห็นครบถ้วนแล้ว นายมงคลได้ให้สมาชิกลงมติ ผลปรากฏว่าที่ประชุมเห็นชอบญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาของ พล.ต.ท.ยุทธนา ด้วยคะแนน 148 ต่อ 39 งออกเสียง 13 เสียง ไม่ออกเสียงไม่มี และตั้งคณะ กมธ. วิสามัญ จำนวน 21 คน กำหนดระยะเวลาทำงาน 30 วัน โดยให้สมาชิกแปรญัตติ 7 วัน

สำหรับสาระสำคัญของร่างข้อบังคับฉบับ พล.ต.ท.ยุทธนา กำหนดให้มีคณะ กมธ. สามัญ จำนวน 21 คณะ ประกอบด้วย กมธ.จำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 18 คน และอาจตั้งคณะอนุ กมธ.ได้ไม่เกินคณะละ 3 คณะ ประกอบด้วย อนุ กมธ.คณะละไม่เกิน 12 คน ซึ่งเลือกจากรายชื่อที่ กมธ. เสนอ รวมถึงให้ยกเลิกหมวด 10 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

กระทั่งเวลา 15.00 น. ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธาน สว.คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พิจารณาการตั้ง กมธ.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด (อสส.) ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตั้ง กมธ. ขึ้นใหม่ เพื่อทำงานต่อเนื่องจาก กมธ.ชุดเดิม ซึ่งเป็น สว.ชุดเก่า โดยตามกระบวนการต้องพิจารณาชื่อของอัยการสูงสุด (อสส.) ตามที่คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เสนอชื่อ นายไพรัช พรสมบุญศิริ รองอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในการพิจารณาของ สว.มีความเห็นให้ส่งชื่อนายไพรัชคืนให้ ก.อ.ทบทวน และเสนอกลับมาใหม่ โดยสว.กลุ่มพันธุ์ใหม่

อาทิ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส และนางอังคณา นีละไพจิตร อภิปรายให้ สว.สงคืนรายชื่อดังกล่าว เพื่อไม่ให้ภาพการทำงาน ของ สว.ปัจจุบันเป็นการทำงานที่รับมรดกจาก สว.ชุดเก่า อีกทั้งเพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส

ขณะที่มี สว.ที่แสดงความเห็นคัดค้าน อาทิ พล.ต.ท.บุญจันทร์ นवलสาย สว. นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม สว. ซึ่งอภิปรายว่าการแต่งตั้งอัยการสูงสุดและศาลปกครองสูงสุด หากถอยแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่อาจจะไม่ทันต่อการได้ตำแหน่งดังกล่าวในเดือน ต.ค.นี้ ดังนั้นควรพิจารณาเสนอชื่อ กมธ.เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณา แต่นายบุญส่งยืนยันให้พิจารณาเสนอชื่อ กมธ.เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ และขอให้มีการเสนอชื่อ ทำให้ที่ประชุมเข้าสู่กระบวนการเสนอชื่อ กมธ. แต่มีการเสนอชื่อ สว.เป็น กมธ.ตรวจสอบประวัติเกิน 15 คน ทำให้ที่ประชุมต้องใช้การลงมติผ่านบัตรลงคะแนนเพื่อตัดสิน

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการเสนอรายชื่อแบบเป็นกลุ่มก้อน โดยนายนิรัตน์ อยู่ภาค สว. เสนอรายชื่อ กมธ. 15 คน พบว่าเป็นสัดส่วนที่เตรียมมาแล้วล่วงหน้าและเป็นกลุ่มก้อนชัดเจน ขณะที่นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย สว. อภิปรายว่าการเสนอชื่อ สว.ให้เป็น กมธ.ถือเป็นภาพที่สำคัญ หากภาพออกไป 15 คนเรียงกันตามที่เสนอประชาชนที่ดูในขณะนี้ต้องมีข้อสงสัยและไม่มั่นใจ จึงขอหารือให้เสนอตนเองก่อนที่จะเสนอเป็นชุด เพื่อให้เกิดความหลากหลายไม่เป็นกลุ่มเดียวเกินไป

จากนั้น นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ อภิปรายว่า ตนได้เสนอชื่อตนเองก่อนหน้านี้อาจได้หรือไม่ ส่วนการเสนอเป็นชุดใหญ่นั้นมาที่หลัง หากเป็นแบบนี้ภาพที่ออกไปคือ สภาไร้โมด สภาใบสั่ง ซึ่งตนอายุและไม่ยอมจะสู้ให้ถึงสว่าง เพราะการตั้งองค์กธอิสระถือเป็นหัวใจของวุฒิสภา และขอให้ท่านต้องตอบให้รู้ว่าจะต้องขออนุญาตจากใครที่เป็นเจ้าของสภา ที่เสนอมาเป็นชุดแสดงว่าอย่างไร ที่เสนอรวดเดียว โดยไม่ฟังว่าคนที่ต้องการเป็นอย่างตนเองนั้นถูกมองข้าม หากเสนอแบบนี้จะเกิดปัญหาเรื่อยๆ

นายบุญส่งชี้แจงว่า ไม่ห้ามเสนอตนเอง เพราะเป็นสิทธิ สว. ใครจะได้เป็นยึด

ตามมติของ สว. อย่าลืมว่าเราเป็นสมาชิกปวงชนชาวไทยที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลแล้ว

ขณะที่นายนครเศรษฐ์ ปรัชญาการ เสนอรายชื่อ สว.ในกลุ่มพันธุ์ใหม่ 10 คน อาทิ นายประภาส บินตบแต่ง, นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย, นางอังคณา นีละไพจิตร, น.ส.นันทนา นันทวโรภาส, นายวีรยุทธ สร้อยทอง, นางประทุม วงศ์สวัสดิ์ ให้เป็น กมธ.ด้วย

อย่างไรก็ตาม มีการเสนอชื่อรวม 34 คน ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าที่กำหนด ทำให้ต้องใช้การตัดสินด้วยการออกบัตรลงคะแนน และด้วยระยะเวลาเตรียมบัตรออกเสียงต้องใช้เวลา ทำให้นายบุญส่งแจ้งให้พักการประชุม 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการถอนออกเสียงลงคะแนนเพื่อตัดสิน

จากนั้นเวลา 17.25 น. ที่ประชุมวุฒิสภากลับมาประชุมใหม่ หลังจากพักการประชุมไปประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธาน สว.คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดย น.ส.รัชนิกร ทองทิพย์ สว. ลูกชั้น อภิปรายว่า วาระตรวจสอบองค์กธอิสระทำไมเราไม่คุยกัน หรือทำไมต้องเลือกแพ็กกันมา ซึ่งเหตุการณ์ดูคุ้น เราเคยมีเหตุจลาจลรัฐสภามาแล้ว วันนี้ทำไมเราจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เหตุจลาจลวุฒิสภาอีกหรือ ขอให้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ย และหากไกล่เกลี่ยไม่ได้ขอให้เลือกกันเองหรือจับฉลาก

ทำให้ พล.อ.เกรียงไกรชี้แจงว่า การเสนอรายชื่อเป็น กมธ.ก็เห็นอยู่แล้วว่าการเสนอเป็นกลุ่ม 2-3 กลุ่ม และทุกคนก็เป็นไปตามกฎกติกาข้อบังคับที่เราปฏิบัติร่วมกัน จึงขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับคือต้องลงมติ โดยจำนวนรายชื่อมีทั้งหมด 33 คน

ทำให้กลุ่ม สว.พันธุ์ใหม่และกลุ่มอิสระไม่พอใจที่จะเลือกเป็นกลุ่มก้อน จึงมีการเสนอให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้งหมดแสดงวิสัยทัศน์ว่าเหมาะสมเป็น กมธ.หรือไม่ เพราะต้องการให้เกิดการรวมขอม เพราะหากยังดึงดันที่จะเสนอชื่อ กมธ. 15 คน โดยไม่เปิดโอกาสให้ สว.คนอื่นเลย แบบนี้อาจทำให้ภาพลักษณ์ของ สว.ชุดนี้เป็นอย่างไร สว.หลายคนสงสัยวิพากษ์วิจารณ์

รวมถึง นพ.เปรมศักดิ์ได้อภิปรายว่า อัยการถือเป็นความหวังของประชาชน

แทนที่เราจะรอบคอบในการตั้ง กมธ.ที่มาจากทุกส่วน แต่ต้องมาโหวตกันด้วยเสียงข้างมากลากไป แล้วจะได้ใครก็รู้ ไม่ต้องโหวตก็รู้ จึงไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับการโหวตครั้งนี้ จากนั้น นพ.เปรมศักดิ์ได้เดินออกจากห้องประชุมทันที โดยมี สว.บางส่วนเดินตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม พล.อ.เกรียงไกรได้วินิจฉัยให้เดิหน้าลงมติเลือก กมธ.ให้เหลือ 15 คน โดยให้ สว.กابัตรว่าจะเลือกรายชื่อใดที่เสนอมา.



# สว.พันธุ์ใหม่ล้ำเส้น

## ล่าซื้อบิณฑบาตค้ายุกก.ก. เตือนผิดรธน.หลุดเก้าอี้!

กรุงเทพฯ • “เศรษฐา” เชื้อม้น 7 สิงหาคม ตัดสินคดียุกก.ก. ไม่มีแรงกระเพื่อม “วิสุทธิ” ขอบใจกำลังใจให้เพราะเคยโดนมาหมดแล้ว “วิโรจน์” ล้มเป็นวันปกติคิดแพลนทำงานถึง ก.ย.แล้ว เชื่อไร่ทุ่งเห่าแค่แซวกัน เล่น “จุลพงศ์” เตือนจับนายทฯ ลั่น “คารม” ปมให้ชาวแบบมือคตติ “ขปช.-อนาคตไกล” จวกตึงทุด 18 ประเทศมาจับการเมืองไทย “นันทนา” เตรียมล่าชื่อ สว.ค้ายุกก.ก. อ้างทั่วโลกไม่เห็นด้วย “นิพิฏฐ์” เตือนระวังผิดรัฐธรรมนูญทำหลุดเก้าอี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม ยังคงมีความร้อนแรงต่อเนื่องในกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุกก.ก. (ก.ก.) ในวันพุธที่ 7 ส.ค.นี้ โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหากมีการยุบพรรค ก.ก.เกิดขึ้นจะส่งผลกับสถานการณ์อะไรหรือไม่ว่า “ไม่เกี่ยวข้องครับ”

เมื่อถามอีกว่า ต้องเตรียมความพร้อมดูแลเรื่องความสงบและความปลอดภัยด้วยหรือไม่ในช่วงดังกล่าว นายเศรษฐาตอบว่า เชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงดูแลดีอยู่แล้ว

นายวิสุทธิ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ขอให้กำลังใจ สส.พรรคก้าวไกล สมาชิกพรรค ตลอดจนโหวตเตอร์พรรค ในการที่ต้องถูกพิพากษา ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าจะออกมาบวกหรือลบอย่างไร

อ่านต่อหน้า 15

### สว.พันธุ์ใหม่

ในอดีตพรรคไทยรักไทยก็โดนมาหมดแล้ว เราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรม ที่ผ่านมาก็ยอมรับ แต่ครั้งนี้ไม่ทราบจริงๆว่าจะออกมาในรูปแบบไหน

นายวิสุทธิยังกล่าวถึงกระแสตูด สส.พรรคก้าวไกลหากถูกยุบว่า ทำงานในสภายังไม่ทราบข่าว อาจมีคนกล่าวชวนแบบที่เล่นทีจริงก็เป็นเรื่องปกติ แต่คงไม่ได้ไปพูดว่าจะดึงคนนั้นคนนี้มาอยู่ ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ แต่พรรค พท.ไม่ได้ไปตูดใครมาและไม่มีความคิดไปตูดใครด้วย เพราะเสียงขนาดนี้เพียงพอแล้ว อยู่ได้สบาย ตั้งแต่มาเป็นประธานวิปก็ยังไม่ล้มสักครั้ง

ส่วนกรณีหากพรรคก้าวไกลถูกยุบจะส่งผลต่อตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ได้มีพรรคไหนเสนอแล้วหรือยัง นายวิสุทธิกล่าวว่า สมมุติเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆ พรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องมาประชุมเรื่องนี้กัน วันนี้นั่งไม่มีใครบอกว่าต้องการโควตาไหน ยังไม่มีใครพูด แต่โดยมารยาทพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดมีอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกันด้วยผล

ขณะที่นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. กล่าวถึงวันที่ 7 ส.ค.ว่าเป็นวันที่ปกติคิดงานยาวไปจนถึงเดือน ก.ย.แล้ว เชื่อว่าภายใต้นิติรัฐนิติธรรม ทั้งกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ก.ก.ได้ชี้แจงเรื่องข้อกฎหมาย รวมทั้งเอกสารเท็จที่คณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ คลัดเคลื่อนกับข้อเท็จจริง รวมถึงการที่นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค ก.ก.ได้ชี้แจง หรือความกรุณาของ ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน ที่มาเป็นพยานในคดีให้

เมื่อถามว่า หากพรรคก้าวไกลถูกยุบพรรคอาจเปลี่ยนจากการเกิดงูเห่า กลายเป็นลักษณะของการฝากเลี้ยงแทนหรือไม่ นายวิโรจน์ตอบว่า เลือกแบบนี้สุดท้ายก็จะดูออกว่าฝากเลี้ยงไว้ เหมือนที่เขว่าเป็นหนอน ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นงูคงไม่มี เพราะดินฟ้าอากาศทางการเมืองไม่จำเป็นขนาดนั้น เนื่องจากรัฐบาลก็ได้เสี่ยงข้างมากไปแล้ว และได้เห็นบทเรียนของงูเห่าชุดหนึ่งไปแล้ว ว่านอกจากไม่ได้รับการเลือกตั้งกลับมาแล้ว ยังเป็นความต่างปร้อยของวงศ์ตระกูล

### วิโรจน์มั่นใจไร่ทุ่งเห่า

“เชื่อกันว่าจะไม่มีงูเห่า สุดท้ายเป็นเรื่องที่พูดแซวกันมากกว่า และคนที่มาทาบทามก็ลักษณะเหมือนกับโยนหินถามทาง ก็แค่นั้นเอง” นายวิโรจน์ระบุ เมื่อถามถึงรายชื่อหลุดว่าเตรียมย้ายไปพรรคอื่น นายวิโรจน์มองว่า แล้วแต่จะรังสรรค์ปั้นแต่ง เชื่อว่าผู้ที่ปล่อยเรื่องนี้ออกมาพยายามทำให้ สส.พรรคแตกคอแตกแยกกัน ขออย่าไปสนใจเขาเหล่านั้น หากมัวแต่มามองซ้ายมองขวา ไม่ไว้ใจกันก็ทำงานใหญ่ไม่ได้ เพราะคนที่ไปสุดท้ายก็ไป ให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ดีกว่า

ส่วนนายจุลพงศ์ อยู่เกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก.ได้แถลงตอบโต้นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ออกมากล่าวหาพรรคหลายประการในการต่อสู้คดียุกก.ก.ว่าการแสดงความเห็นดังกล่าว เกิดจากความมอคติส่วนตัว และความไม่เป็นมืออาชีพในตำแหน่งรองโฆษกรัฐบาล เพราะการที่พรรคยกข้อต่อสู้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจพิจารณายุกก.ก.เป็นเรื่องปกติ ตรงกันข้ามการที่ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายพูดขึ้นศาลรัฐธรรมนูญ ว่าการยกข้อต่อสู้ดังกล่าวเป็นการละเมิดอำนาจศาลนั้น หากไม่มีมีความรู้อัน



จำกัด ก็น่าจะแสดงความเห็นโดยมีอคติส่วนตัวกับพรรคก้าวไกล

นายจุลพงษ์กล่าวว่า ส่วนที่พรรคยกข้อต่อสู้ว่า กกต.ดำเนินการไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และระเบียบ กกต.ในเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐาน เพราะ กกต.ไม่ได้เรียกให้พรรคชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหา เพราะขั้นตอนการรวบรวมและรับฟังพยานก่อนฟ้องคดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากในการดำเนินคดี

นายจุลพงษ์กล่าวอีกว่า การใส่ร้ายพรรคว่าต่างประเทศมากดดันศาลรัฐธรรมนูญนั้น เป็นเรื่องที่ถูกคิดที่มีความคิดขาดวุฒิภาวะและความเข้าใจสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ไทยไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวในสังคมโลกได้ และคุณค่าของสังคมโลกขณะนี้คือ การมีสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางการเมืองของประชาชน เมื่อประเทศไทยเกิดรัฐประหารครั้งใดนานาชาติก็จะจัดการเจรจาการค้าและความร่วมมือทางทหารกับประเทศไทย

“นายกฯ ควรทบทวนการทำงานของรองโฆษกรัฐบาลคนนี้ ว่าได้แสดงความเห็นแบบมีอคติหรือไม่ เพราะไม่ได้บอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ไม่ใช่ความเห็นของรัฐบาล มิเช่นนั้นประชาชนจะเข้าใจว่า นายกฯ เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมือง เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับพรรคไทยรักไทย และพรรคประชาชน”

นายจุลพงษ์ระบุ

### เด็ก ปชป.เตือน 18 ปท.อย่าจูน

ส่วน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก อดีต สส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงท่าทีของทูต 18 ประเทศต่อการพิจารณาคดีพรรคก้าวไกลว่า มีความหมั่นเหม่ เสมือนเป็นความพยายามแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทย ทั้งๆ ที่รู้้อย่างยิ่งว่าการพิจารณาตัดสินกล่าวตั้งอยู่บนข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง และพหุมติกรรมอันเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญ โดยพรรค ก.ก.ได้ต่อสู้คดีความตามวิถีของตนเองแล้ว และไม่มีการไต่สวนขบวนการต่อสู้ดังกล่าว

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า การแสดงออกของกลุ่มทูต 18 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเห็นอกเห็นใจ รวมถึงการประกาศไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคก้าวไกล ถือเป็นเรื่องผิดมารยาทอย่างมาก ทั้งนี้ขอให้คณะผู้แทนประเทศเหล่านั้นตระหนักไว้ว่า สิ่งที่ได้ทำไปไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่อย่างใด ซึ่งไทยไม่เคยเรียกร้องหรือแสดงออกทางใดทางหนึ่งเป็นการไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมของประเทศอื่นเลย จึงเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศจะต้องยึดถือให้ตรงกัน

“กระทรวงการต่างประเทศทำอะไรอยู่ ได้

ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศบ้างไหม หรือปล่อยให้ทูตประเทศต่างๆ รับข้อมูลแต่เพียงด้านเดียว จึงเป็นเหตุให้แสดงท่าทีออกมาเสมือนคนไม่รู้เช่นนี้ จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศแสดงบทบาทผู้ปกป้องกระบวนการยุติธรรมไทย กฎหมายไทย เพื่อหยุดยั้งท่าทีแทรกแซงประเทศของเรา ซึ่งสุดท้ายกระทบต่อความรู้สึกคนไทยอย่างแน่นอน” น.ส.รัชดา กล่าว

นายภวัต เชี่ยวชาญเรือ โฆษกพรรคอนาคตไกล กล่าวถึงกรณีนายพิธา เข้าพบเอกอัครราชทูตออสเตรีย และเจ้าหน้าที่จากประเทศในทวีปยุโรป 18 ประเทศ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนวิกฤตประชาธิปไตย และกรณียุบพรรคก้าวไกลว่า ถือเป็นการใช้วิชามารโดยเทคนิคซ่อนหนังสือเชิญชวนท่านทูต อุตสาหกรรมในต่างประเทศยุโรป อ้างเหตุหารือวิกฤตประชาธิปไตย ซึ่งนายพิธามีอำนาจอะไรเรียกทูตมาหารือเป็นการชักศึกเข้าบ้าน ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรม ไทยเคยเสียสิทธิสภาพอาณาเขตมาแล้วครั้งหนึ่งในสนธิสัญญาเบาว์ริง นายพิธาจะให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยการกดดันศาลหรือไม่อย่างไร ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเกิดความเสียหาย อย่าลืมนว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากการยึดอำนาจ

“7 สิงหาคมตรงกับวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระสยามเทวาธิราชประเทศไทยมีจริง สยามไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใด ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเหตุผล ตรรกะในปัญหาข้อกฎหมาย และปัญหาข้อเท็จจริงบนพื้นฐานหลักนิติรัฐและนิติธรรมประชาชนภายในประเทศยอมรับอย่างแน่นอน ขอให้พี่น้องประชาชนใจเย็นๆ คอยฟังข่าวสารและอยู่ในที่ตั้ง” นายภวัตระบุ

### สภาสูงล่าซื้อค่านยุบก.ก.

ด้าน น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อแถลงการณ์พรรคไทยภักดี โดยระบุว่า คำแถลงของนายพิธา ก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย คดียุบพรรคก้าวไกล ในวันที่ 7 ส.ค. พบว่ามีการปลุกปั่นบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจผิดในหลายๆ กรณี พรรคจึงขอเรียกร้องพรรค ก.ก.ที่อ้างว่าเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย หยุดบิดเบือน ให้ร้ายในสิ่งที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และไม่ว่าผลคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อพรรค ก.ก. ขอให้เคารพคำตัดสินของศาล เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเดินหน้าต่อไปได้



ส่วนนายปิณฑงค์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรค เป็นธรรม กล่าวว่า ได้พูดคุยกับนายปิณฑงค์ สันติ ภาดา สส.พิษณุโลก ต่อกรณีอนาคตทางการเมืองหาก พรรค ก.ก.ถูกยุบและนายปิณฑงค์ต้องถูกตัดสิทธิ์ว่า พรรคเป็นธรรมจะไม่ส่งผู้สมัครและให้เป็นสิทธิของ พรรคการเมืองใหม่ซึ่งจะมาแทนพรรค ก.ก.ดำเนินการ วันเดียวกัน น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. กล่าวถึงคดียุบพรรคก้าวไกลว่า เรื่องนี้ไม่ใช่ข้อ กังวลเฉพาะของคนไทย แต่เป็นข้อกังวลของนานา ประเทศทั่วโลกไปแล้ว ที่ต่างก็ออกแถลงการณ์ใน เรื่องที่องค์กรต่างๆ ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนสามารถ ยุบพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนได้ ซึ่งเข้าใจว่า เป็นความกังวลของนานาประเทศที่อยู่ในโลกของ ประชาธิปไตยและมองเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งในส่วนของ สว.เองก็ต้องแสดงจุดยืนเรื่องนี้ด้วย

“สว.น่าจะมีการออกแถลงการณ์ออกมา โดย อยู่ระหว่างพิจารณาร่างแถลงการณ์ ก่อนจะนำ เสนอในวันที่ 5-6 ส.ค. ซึ่งไม่ใช่ สว.พันธุ์ใหม่หรือ สว.กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาจเป็นภาพรวมของ สว.ว่าจะ มีจุดยืนตรงนี้อย่างไร ก็ขอเชิญชวนให้กลุ่ม สว.ทุกคน ที่ตระหนักในเรื่องกลไกประชาธิปไตยมารวมกันลง ชื่อตรงนี้ด้วย” น.ส.นันทนา กล่าว

ส่วนรายละเอียดเนื้อหาของแถลงการณ์ น.ส.นันทนา กล่าวว่า จะเป็นการแสดงความกังวลใน เรื่องขององค์กรอิสระ ที่สามารถเข้ามากำหนดและ เปลี่ยนแปลงเรื่องของการเมืองไทย จะมองใน เรื่องของหลักการประชาธิปไตยที่เป็นอารยะ

นางอังคณา นีละไพจิตร สว.กล่าวว่า ใน ระบอบประชาธิปไตยการยุบพรรคการเมืองนั้นไม่ควร เกิดขึ้น และครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ ยุบพรรคการเมือง ทั้งนี้ ในกรณีของพรรคก้าวไกล นั้น ที่ชนะการเลือกตั้งและมีคะแนนมาเป็นอันดับ 1 มีประชาชนร่วมบริจาคเงินให้พรรคเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้มีการยุบพรรคได้ง่าย และ ทั่วโลกต่างจับตาเพราะการยุบพรรคถือเป็นเรื่องใหญ่

“สว.ต้องมีการคุยกันว่า เราน่าจะแสดงท่าทีคิด เห็นต่อกรณีนี้ แต่กำลังหารือกันอยู่ว่าจะออกมาในรูปแบบ ไหน ส่วนกรณีที่ทำก้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ต้องอาศัยเสียงของ สว.นั้น คิดว่า สว.น่าจะให้ การสนับสนุน โดยเฉพาะเสียงข้างมาก เนื่องจากการยุบ พรรคไม่ใช่เป็นเรื่องพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง หนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่กระทบต่อทุกพรรคการเมือง” นางอังคณา กล่าว

**นิพิฏฐ์เตือนสติ สว.**

นายปฎิมา จีระแพทย์ สว. กล่าวว่า ออกมาให้ กระบวนการพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ซึ่งเห็นการ ทำงานของพรรค ก.ก.ที่ทำงานเป็นฝ่ายด้านมีคุณภาพ มาก ทั้งในการอภิปรายและการเสนอญัตติต่างๆ รู้สึก เสียหายที่จะไม่มีพรรคฝ่ายค้านที่มีคุณภาพเช่นนี้

ส่วนนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพลด์เพชบุ๊คถึงกรณี สว.พันธุ์ใหม่ล่ารายชื่อ สว.ค้าน ยุบพรรคก้าวไกลว่า ไม่ได้คาดหวังอะไรกับการทำ หน้าที่ของ สว. เพียงแต่อยากเห็นแต่ละคนแต่ละ ฝ่ายในบ้านเมืองนี้ต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่าง ที่ควร จะเป็น บ้านเมืองจึงจะมีความเป็นปกติสุข ใครผิดใคร ถูกก็ให้ศาลตัดสินไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย แต่जूๆ สว.จะยื่นคัดค้านไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบ พรรคก้าวไกล ก็เพียงคิดว่า สว.ไม่รู้หน้าที่ของตัวเอง แนะนำให้ไปดูรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 สว. สส.ต้องไม่ใช่สถานะหรือตำแหน่งของตนกระทำการ อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของ ตนเอง ของผู้อื่นหรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อม

“การล่ารายชื่อ สว.ค้านศาลนั้นเป็นการก้าว ก่ายการทำหน้าที่ของศาล ผลของการก้าวก่ายคือ ต้องพ้นจากตำแหน่งมาตรา 111 (7) นี้ผมเตือนเอา บุญนะครับ การกระทำของท่านไม่ได้เป็น สว.พันธุ์ ใหม่หรอก แต่เป็น สว.กลายเป็นสูญเสียมากกว่า ช่วย ไม่ได้นะครับ ถ้ามีนักร้องเกิดมาอ่านข้อความใน โพลด์ผม และเห็นว่ากรกระทำของท่านเป็นความ ผิดสำเร็จแล้ว และยื่นถอดถอนท่าน ท่านก็ต้องพ้น จากตำแหน่ง เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้”

รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด อาจารย์ประจำ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษย ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิเคราะห์ถึงการพิจารณาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค.ว่า เชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีแนวโน้มที่ จะถูกพิจารณาตัดสินยุบพรรค และคณะกรรมการ บริหารพรรคทั้ง 11 คนจะถูกตัดสิทธิทางการเมือง ตามคำสั่งของศาล ซึ่งจะเป็นการจารึกประวัติศาสตร์ การเมืองใหม่ของไทย ที่พรรคที่ได้รับความไว้วางใจ จากประชาชนทั่วประเทศ จนได้ สส.มากที่สุดกลับไม่ ได้จัดตั้งรัฐบาลและต้องมาถูกยุบพรรค ซึ่งจะเป็นแรง เหวี่ยงและแรงกระตุ้นให้ผู้ที่รักประชาธิปไตย และผู้ ที่ให้การสนับสนุนพรรคก้าวไกลออกมาแสดงออกเชิง สัญลักษณ์ และแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในสิ่ง ที่กำลังเกิดขึ้น เพราะเหตุผลที่ กกต.ระบุคือ พรรค ก้าวไกลมีความผิดตามมาตรา 112 คู่การล้มล้างการ

ปกครอง ทำลายความมั่นคงของรัฐ เป็นความผิดที่รุนแรง ทั้งที่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นทุกคนรู้ดีอยู่แล้ว รศ.ดร.พรอัมรินทร์กล่าวอีกว่า เป็นเรื่องปกติที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลจะถูกทาบทาม หรือถูกจับไปร่วมพรรคการเมืองต่างๆ ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้น แต่การจะย้ายไปพรรคการเมืองใด ตัวอย่างที่ผ่านมาก็มีให้เห็นแล้ว เพราะเมื่อย้ายพรรค การเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ไม่ได้กลับมาหลายคน ส่วนแม่ทัพพรรคก้าวไกลคนใหม่ที่เหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนต่อไปคือ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถขับเคลื่อนความเป็นพรรคก้าวไกล และอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลทางการเมืองในอนาคตต่อไปได้อย่างเหมาะสม.



# ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

## จัดระเบียบอำนาจอีกระลอก

**มี** สถานการณ์ทางการเมืองของไทย ที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ในห้วงเวลาสำคัญสำคัญเดือนสิงหาคม โดยระยะอันใกล้ นั่นคือ วันที่ 7 ส.ค.นี้ ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกล แน่นอนว่าเหตุการณ์ทางการเมืองที่น่ากำลังถูกจับจ้องจากสายตาชาวโลก ในทิศทางของประชาธิปไตยในประเทศไทย

รวมถึงความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน นายทุนต่างชาติ ที่ต้องเรียกว่า ความมีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจ หรือการทอเงินมาลงทุนในประเทศเป็นอย่างมาก เพราะหากสถานะทางการเมืองไม่มั่นคง ความมั่นใจของนักลงทุนก็ไม่ปลอดภัยตามไปด้วย

ขณะเดียวกัน หากไล่เลียงปฏิกริยาจากแต่ละฝั่ง ความเคลื่อนไหว โดยล่าสุดที่รัฐสภา น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระบุว่า กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกล วันที่ 7 ส.ค. ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่ข้อกังวลเฉพาะของคนไทย แต่เป็นข้อกังวลของนานาชาติประเทศทั่วโลกไปแล้ว ที่ต่างออกแถลงการณ์ในเรื่องที่องค์กรต่างๆ ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน สามารถจะมายุบพรรคการเมือง ซึ่งมาจากประชาชน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นความกังวลของนานาชาติประเทศที่อยู่ในโลกของประชาธิปไตย และมองเป็นเรื่องใหญ่ โดย สว.จะมีการออกแถลงการณ์ออกมา ซึ่งไม่ใช่ สว.พันธุ์ใหม่ หรือเพียง สว.กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาจจะเป็นภาพรวมของ สว.ว่าจะมีจุดยืนตรงนี้อย่างไร

โดยหลักคือ จะเป็นการแสดงความกังวลในเรื่องขององค์กรอิสระสามารถเข้ามากำหนดและเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจัดการเมืองไทย การที่ตัวองค์กรอิสระสามารถจะยุบ

สถาบันที่มาจากประชาชน พรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมา จะมองในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยที่เป็นอารยะ

ขณะที่ลุ่มเสียงสะท้อนจากฝั่งการเมือง ฟากรัฐบาล โดย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก อดีต สส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ระบุไปถึงท่าทีของทูต 18 ประเทศ ต่อการพิจารณาคดีพรรคก้าวไกลของศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 ส.ค.นี้ว่า มีความหมิ่นเหม่เสมือนเป็นความพยายามแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ทั้งๆ ที่รัฐอยู่แก่ใจว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวตั้งอยู่บนข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญ โดยพรรคก้าวไกลได้ดำเนินการต่อสู้คดีความตามวิถีของตนเองแล้ว และไม่มีกลไกใดเข้าขัดขวางการต่อสู้ การแสดงออกของกลุ่มทูต 18 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการทำให้การสนับสนุน เห็นอกเห็นใจ รวมถึงการประกาศไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคก้าวไกล ถือเป็นเรื่องผิดมารยาทอย่างมาก

ทั้งนี้ ขอให้คณะผู้แทนประเทศเหล่านั้นตระหนักไว้ว่า สิ่งที่ได้ทำไปไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่อย่างใด ขณะที่ประเทศไทยไม่เคยเรียกร้องหรือแสดงออกทางใดทางหนึ่งที่เป็นการไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมของประเทศอื่นเลย จึงเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศจะต้องยึดถือให้ตรงกัน พร้อมเรียกร้องการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศว่าทำอะไรอยู่ ได้ดำเนินการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศบ้างไหม หรือปล่อยให้ทูตประเทศต่างๆ รับข้อมูลแต่เพียงด้านเดียวจึงเป็นเหตุให้แสดงท่าทีออกมาเสมือนคนไม่รู้เช่นนี้ จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศแสดงบทบาทผู้ปกป้องกระบวนการยุติธรรมไทย กฎหมายไทย เพื่อหยุดยั้งท่าทีแทรกแซงประเทศของเรา หรือการยอมเป็นเหยื่อพรรคการเมือง ซึ่งสุดท้ายกระทบต่อความรู้สึกคนไทยอย่างแน่นอน

แน่นอนว่า สถานการณ์ในอีกไม่ช้านานนี้ ไม่มีใครสามารถประเมินได้ว่าแรงกระเพื่อมทางการเมืองลูกนี้จะส่งผลไปในระดับไหน ท่ามกลางแรงปะทะของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะฝั่งมวลชนของพรรคก้าวไกล และหากกระแสไม่ไปในทิศทางบวก แม้กระทั่งฝั่งกุมอำนาจอย่างรัฐบาลเพื่อไทยเอง ก็ส่งผลสะท้อนอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และอาจรวมไปถึงการจัดระเบียบทางอำนาจกันอีกระลอก.

# คมในข่าว



**นางอังคณา นีละไพจิตร  
สว.**

ในระบบประชาธิปไตย การยุบพรรคการเมืองนั้นไม่ควรเกิดขึ้น และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ยุบพรรคการเมือง ทั้งนี้ ในกรณีของพรรคก้าวไกลนั้นที่ขณะการเลือกตั้งและมีคะแนนมาเป็นอันดับ 1 มีประชาชนร่วมบริจาคเงินให้กับพรรคเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้มีการยุบพรรคได้ง่าย และทั่วโลกต่างจับตา เพราะการยุบพรรคถือเป็นเรื่องใหญ่.





## 'ชิบ ไม่หายไปไหน'

เริ่มอย่างเป็นทางการสำหรับที่ประชุมวุฒิสภา ที่ถือว่าวันที่ 5 ส.ค.นั้น เป็นการประชุมครั้งแรก เหล่า สว.ต่างตบเท้าเข้ามาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งอาคารรัฐสภาที่ทำงานของ สว.นั้นใหญ่มากจนผู้ติดตามของ สว.บางคนเดินหลงทาง เรียกได้ว่าเจอคนถามทางกันเป็นเรื่องปกติ โดยบรรยากาศช่วงเช้ามี สว.เดินทางมาประชุมกันอย่างคึกคัก ส่วนใหญ่สวมใส่เสื้อสีเหลือง เนื่องจากเป็นวันจันทร์ ที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้สวมใส่เสื้อสีเหลือง

สำหรับไฮไลต์การประชุมวันแรก สว.ป้ายแดงทั้งหลายได้อภิปรายกันหลายคน แสดงให้เห็นถึงอาการตื่นเต้น บางคนมือสั่น เสียงสั่นบ้าง หรือบางคนยังไม่ทันทำอะไรก็สามารถเป็นที่จับตามองได้

แต่สำหรับ มงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ที่ถือว่าได้ทำงานในหน้าที่ประธานเป็นครั้งแรก ก็ได้

ทำหน้าที่ในที่ประชุมอย่างเอาจริงเอาจัง และมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ในระหว่างการประชุม ญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่...) พ.ศ....ถึงคิวของ ชิบ จิตนิยม สว.จากกลุ่ม 18 กลุ่มสื่อมวลชน แต่ มงคล ได้เรียกว่า ชิบ จิตนิยม และเมื่อ มงคล รู้ตัวว่าเรียกสมาชิกผิดจึงได้



ชิบ จิตนิยม

ขอภัย พร้อมแก้เป็น ชิบ จิตนิยม และจากนั้น ชิบ ได้ลุกขึ้นอภิปราย แต่ได้พูดก่อนเข้าเนื้อหาว่า

*"ผมขออนุญาตพูดถึงชื่อนิตนิงนะครับ ชื่อผมสะกด ช สระอิ บ และชิบ ไม่ได้หายไปไหนนะครับ เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน"*

แหมๆ สำหรับชื่อ ชิบ ต้องมีการอธิบายจริงๆ ถ้าไม่อธิบายก็สามารถคิดไปอื่นได้ แต่สำหรับประธานต้องบอกว่าการทำหน้าที่ประชุมครั้งแรก มีผิดมีถูกก็ให้อภัยได้ แต่ชื่อนี้ถ้ามีคำต่อท้ายดูแล้วไม่น่าจะดีเท่าไร ประธานมงคล ต้องไปฝึกเรียกชื่อเพื่อนสมาชิกใหม่ด้วยนะ ฮ่าๆ.

เจ้าพระพาย

ท นีเที่ยว ๓-๔ วัน...

เป็นการหาความสนุกใส่ตัว “ตุนไว้ก่อน”  
ตอนต้นเดือน

เพราะ “กลางเดือน-ปลายเดือน”  
อาจมีเรื่องไม่สนุกเกิดขึ้นก็ได้ ชีวิตจะได้ไม่ขาดทุน!  
พฤษภาคม (๗ ส.ค.๖๗) ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย  
คดียุบพรรคก้าวไกล ผลออกมาด้านไหน ผมยอมรับได้ทั้งนั้น  
ในเมื่อเป็นคำวินิจฉัยของศาล  
ไม่ว่าประเทศไทย-ระบบไหนในโลก ถ้าไม่เคารพ-  
ยึดถือคำตัดสินศาล แล้วจะมีอะไรให้ยึดถือเป็นที่ยุติปัญหา  
นั้นๆ ในสังคมชาติล่ะ?

“คนป่า” ก็มีกฎ-กติกาของคนป่า ร้อยรัดสังคมของเขา  
แล้วอย่างไทยเรา เป็นประเทศประชาธิปไตย ปีๆ  
ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีเป็นร้อย-เป็นสิบ  
สังคมก็เงิบสงบ ยอมรับคำวินิจฉัยนั้นๆ ด้วยดี  
เสมอมา

แต่พอจะตัดสิน-วินิจฉัยคดีก้าวไกลเท่านั้นแหละ  
บางคน-บางพวก ออกมาแหกปากกู้อ้องก้องตะโกนกันขรม  
ประชาธิปไตยต้องไม่ยุบพรรค?!

มันเกี่ยวกันตรงไหน (วะ) กูงกะตรระงั้งของพวก  
นี้เต็มแก่ บอกตรงๆ

มันคนละเรื่อง “ประชาธิปไตย” เป็นระบบปกครอง  
เหมือน “ปลอกใหญ่” ร้อยรอบสังคมชาติเป็นวงนอก  
ในปลอกใหญ่วงนอก  
ยังต้องมีปลอกย่อยวงในคือ “กฎหมาย-กฎระเบียบ”  
ร้อยรัดผ่านแต่ละองค์กร-แต่ละยูนิตสังคมชาติ เป็นกลไก  
อยู่ภายใต้ปลอกใหญ่ไม่ให้ซัดสายกระจายออกไปจากกรอบ  
ไอ้แบบว่า...

อะไรที่ต้องจารึกฎ เรียกประชาธิปไตย อะไรที่ไม่ต้อง  
จารึกฎเรียกเผด็จการ

แบบนี้เขาเรียก “อัตตาธิปไตย” คือ ถือตัวเองเป็นใหญ่  
เผด็จการสุดขั้ว ว่าชั่วแล้ว  
แต่พวก “ถือตัวเองเป็นใหญ่” มันจัญไรสุดทางยิ่งกว่า!  
ที่โลกปั่นป่วน สงครามจะระเบิด-วันนีวันพรุ่ง ก็  
เพราะไอ้พวกยกหางตัวเองว่าเป็น “เจ้าโลกประชาธิปไตย”  
นั่นแหละตัวการ

ประชาธิปไตย ระบอบเสรีสิทธิมนุษยชน ทุกคนมีสิทธิ  
ทำอะไรก็ได้ตามใจกู อย่างในสหรัฐ-ในยุโรปทุกวันนี้ และ  
ในไทย ที่กัฬารากพวกหนึ่งกำลังคลั่งไคล้ตามนั้นแหละ

ประเทศพวกมันจึงใกล้ล้มละลายทางความเป็น  
“สังคมมนุษย์” ตามถนนหนทางเกลื่อนกล่นไปด้วย สาย  
พันธุ์ใหม่ ที่เรียกขอมบี้!

พวกเราคนไทยส่วนใหญ่ รู้จักพวกเขาผ่านภาพ-ข่าว  
ที่คัดสรรคดีด้านดีอำพรางไว้ จึงหลงเข้าใจพวกเขา “เจริญ



## อีแร้ง ‘พิทักษ์ศพ’

สุดขีด”

พากันชื่นชม หลงไหล อยากย้ายประเทศไปอยู่  
อยากจะทำตัวเรือบินแจกให้มันไปเร็วๆ จังเลย แต่ถ้า  
กลับมาถูกตีบนะ!

แถบยุโรปและสหรัฐตอนนี้.....

หลายๆ ประเทศ สภาพสังคมมัน “นรกสุดขั้ว” ชัดๆ!  
หัดชดเชยโหลกให้ชื่นเงาคิดกันบ้าง เห็นมัย หลายต่อ  
หลายคน เข็ดหน้า สะบัดตูด ทั้งประเทศ ไปอยู่สหรัฐ-ยุโรป  
แล้วเป็นไง.....ก็เอาตัวไม่รอด

เห็นแบกหน้าด้านๆ ชานชมกลับมาชบแผ่นดินไทย ชนิด  
เอาข้างมาลากให้กลับไป ก็ยังไม่ยอมกลับ!

ถ้าประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ทุกคนทำอะไรก็ได้  
ดีจริง ตอบสนองสังคมชาติได้จริง ก็จะไม่คืนทุนกลับกันมา  
กระทั่งฝรั่งเอง มาไทยแล้วไม่ยอมกลับ

เพราะอะไร เพราะประชาธิปไตยไทยอนุวัฒน์ มีกรอบ-  
มีกฎกติกา เป็นรั้วล้อมรักษาแก่นแกน “เอกลักษณ์ชาติ” จึง  
อยู่กันได้ด้วยศีลและธรรมประจำใจ

หรือเพราะไทย เป็นคนเท่ากัน ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ  
ไอ้มันของกู-อีตรงนี้ก็ของกู จะให้ใครก็ได้ พวกต่างชาติจึง  
เข้ามา แล้วหลงไหล ซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย!

ตรงกันข้าม ประชาธิปไตยไร้ขอบเขตอย่างบ้านพวกเขา  
นั่นแหละ ทำให้บ้านเขา กลายเป็น “สวนสัตว์เปิด” สัตว์ขอมบี้  
เพ่นพ่านคละสัตว์เดรัจฉานครี๊ดเมือง!

อย่างวันก่อน “นายเบน คาร์ดิน” ประธานคณะ  
กรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา

ส่งจดหมายถึง รมว.ต่างประเทศไทย แสดงความกังวล  
เรื่องก้าวไกลจะถูกยุบพรรค

ตอนหนึ่งในจดหมาย เขียนว่า.....

การเลือกตั้งปี 2566 มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงมากอย่าง  
ที่ไม่เคยมีมาก่อน มีชาวไทยกว่า 39 ล้านคน เข้าร่วมลง  
คะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์  
พรรคก้าวไกลได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ สะท้อนถึงเจตจำนง  
และเสียงของชาวไทยกว่า 14 ล้านคน



อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความชัดเจนดังกล่าว แต่พรรคก้าวไกลก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องเพื่อยุบพรรค

ผมมีความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายที่ดูเหมือนว่าจะขาดความเป็นธรรมและความโปร่งใส

หากพรรคก้าวไกลถูกยุบ การตัดสินใจนี้ จะทำให้ผู้ลงคะแนนเสียงหลายล้านคนที่เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปประชาธิปไตยต้องเสียสิทธิ์

การกระทำเหล่านี้อาจบั่นทอนความมุ่งมั่นของประเทศไทยต่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นค่านิยมร่วมที่ได้ยึดโยงความร่วมมือทวิภาคีของเรามาเกินกว่า 190 ปี

ประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์อันยาวนานและมีค่านิยมร่วมกัน โดยมีแกนหลักคือ

ความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะส่งเสริมสันติภาพและหลักการประชาธิปไตยทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก

ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเคารพเจตจำนงของประชาชนและยึดมั่นในค่านิยมประชาธิปไตย อันเป็นรากฐานของความเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืนของเรา....."

ขอโทษนะ...

คำว่า "เลือก" ภาษาอังกฤษเขาว่าไง ผมไม่รู้ แต่นายคาร์ดินก็ประเภทนั้น

คนออกมาเลือกตั้ง ๓๙ ล้าน จากยอด ๕๐ ล้าน เลือกก้าวไกลแค่ ๑๔ ล้าน ใช...ก้าวไกลได้เสียงมากกว่าทุกพรรค แต่เสรว่ะ คาร์ดิน ที่ว่า....

-ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน

-เป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

-สะท้อนถึงเจตจำนงและเสียงชาวไทยกว่า ๑๔ ล้านคน คนออกมาเลือกตั้งเฉียด ๗๐% มั้ง?

ไม่ได้มากชนิดไม่เคยมีมาก่อน และไม่ได้เป็นครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์

และ ๑๔ ล้านคน ถือว่าสะท้อนเจตจำนงคนร่วม ๗๐ ล้าน ได้ตรงไหน เวอร์วะ..คาร์ดิน!

ถามคำ ทุกวันนี้ สหรัฐเป็นประชาธิปไตยดีกว่าไทยตรงไหน หือ...

๔ ปีก่อน ทรัมป์แพ้ ก็ปลุกระดมคนก่อจลาจลกลางเมือง บุกรัฐสภา ตำรวจยิงชาวบ้านตายในเหตุจลาจลตั้ง ๔ ศพ จนต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน

นี่นะหรือ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนของสหรัฐที่บอกให้ไทยเคารพเจตจำนงประชาชนที่ออกมาเลือกตั้ง?

และสดๆ ร้อนๆ เมื่อ ๑ กรกฎาคม.นี่เอง....

"ศาลสูงสุดสหรัฐ" ด้วยมติ ๖:๓ เสียง ตัดสินให้ทรัมป์ได้สิทธิ์ "ยกเว้นถูกดำเนินคดี" จากเหตุแพ้วแล้วพาล ครั้งเลือกตั้งปี ๒๕๖๓

ตั้งแต่เกิดเป็นประเทศสหรัฐขึ้นในโลก จนถึงวันนี้

๒๐๐ กว่าปี และนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าพ่อประชาธิปไตยโลก เทียวเรียกร้องให้ประเทศอื่นตัดสินด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

แต่วันนี้ ศาลสูงตัวเอง กลับประกาศว่า.....

"อดีตประธานาธิบดีอาจได้รับการปกป้องจากข้อกล่าวหาทางอาญาไม่ว่าจะเป็นคดีใดก็ตาม"!!??

นี่นะเรอะ ความยุติธรรม โปร่งใส ในกระบวนการกฎหมายของสหรัฐ?

ไทย ไม่ใช่ลูกปู ฉะนั้น อย่าทะเลาะสิ่งมาทำตัวเป็น "พ่อปู" สอนเดินให้ไทย

ไทยไม่เคยมีการยิงนายกฯ ตาย

แต่สหรัฐกลับมีการยิงประธานาธิบดีตายไม่รู้กี่คน ต่ออีกคน

ตกลง ระหว่างไทยกับสหรัฐ ใครประชาธิปไตยกว่ากันนะ...คาร์ดิน?

"ปริมาณ" เป็นแค่ "ความต้องการ" ของคนหมู่มากเท่านั้น

ไม่ใช่คำตอบของ "ความถูกต้อง" เสมอไป

อย่างคดีทักษิณ "ซุกหุ้น" บางตุลาการอ้างอย่างคาร์ดิน อ้างนี้แหละว่า "เขาได้เสียงมามาก" แล้วตัดสินด้วยความกลัว ซึ่งไม่ถูกต้อง

และเบื้องหลังความกลัว ยังแฝงด้วยประโยชน์สัมพันธ์ กรณีนายคาร์ดินนี่ก็เช่นกัน สหรัฐก็ดี อีก ๑๔ ชาติ ยุโรปก็ดี

พวกคุณสมคบกับก้าวไกล "กั๊กร้อนบ่อนเซาะ" ชนิดเปิดหน้าเล่น โดยไม่แคร์และไม่ให้เกียรติประเทศไทย-คนไทยเลย

เพราะประเทศพวกคุณมี "เป้าหมาย" แอบแฝง!

พวกคุณแทรกแซงกิจการภายในและล่วงล้ำก้าเกินสถาบันตุลาการไทยชนิดหยาบคายนและหยาบขี้มาก จนนางดอกส้มในไทยบางนาง.....

นำข้อความในจดหมายขยะไปเรียกร้องตามบังเจ็ยแจ้วแฉวเกียกกาย ชนิดแยกแยะภาวะ-หน้าที่ตัวเองไม่ได้ ถ้าผมมีมรดกก็จะ

จะเสกไปเป็น "ปลาหมอคางส้ม" ให้เขาล่าเอาไปทำปุ๋ยซะให้หมด!

ที่จริง คดีก้าวไกล ก็ดีไปอย่าง...

อย่างน้อยเป็นเหยื่อล่อให้รู้ว่า ที่บินอยู่ในอากาศไหน อีแร้ง-ไหนเหยี่ยว

คือ "เหยี่ยว" จะไม่โฉบลงมากินสัตว์ตาย

มีแต่ "อีแร้ง" เท่านั้น ยังไม่ทันตายดี ก็ลงมา "พิทักษ์ศพ" กันแล้ว!

-เพลว สีเงิน

๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

# บันทึกหน้า 4

“ไทยโพสต์ อีสราภาพแห่งความคิด” สัญญาณ สนับสนุนให้ “นายเศรษฐา ทวีสิน” นายกฯ ไปต่อ เริ่มเพิ่มขึ้น หลังศาลรัฐธรรมนูญกำหนดวันชี้ชะตา 14 ส.ค. ว่าการกระทำขัดรัฐธรรมนูญกรณีแต่งตั้ง “พิชิต ชื่นบาน” เป็นรัฐมนตรีหรือไม่

หลังก่อนหน้าได้ **อ.วิญญู เครืองาม** มาเป็นที่ปรึกษาของนายกฯ ด้วยเครื่องหมายการันตีสมัยเป็นรองนายกฯ ในรัฐบาลบิกต์ไม่เคยแพ้คดีในศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงข้อต่อสู้สำคัญในเอกสารปิดคดีของ “เศรษฐา” เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ก็ได้อ้างบันทึกการประชุม กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ 60 ที่มี “นายมีชัย ฤชุพันธุ์” เป็นประธาน



เศรษฐา ทวีสิน

ช่วงนั้นถกเถียงถึงการตีความบทบัญญัติมาตรา 160 (4) และ (5) แห่งรัฐธรรมนูญ ที่ให้รัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติกรรมการจรรยาบรรณที่ดี ซึ่ง “มีชัย” ระบุว่า ในเรื่องการขาดคุณสมบัติให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องสัญญาณทางการเมืองหลังนายกฯ ได้รับ “สัญลักษณ์พิเศษสำคัญ” ก่อนวันสำคัญและล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ส.ค. เวลา 18.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี และอดีตนายกฯ ได้ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่ชัชชัย ทวีสิน มารดานายเศรษฐา ที่วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีรัฐมนตรีและ สส.จากพรรครวมไทยสร้างชาติมาร่วมงานด้วย โดย “พลเอกประยุทธ์” บอกว่า “นายกฯ เศรษฐา เอาใจช่วยตลอด” และบอกลูกพรรค รทสช. “เกรงไม่ได้นะ” และ “ขอให้ช่วยงานนายกฯ ให้ดี”

คำถามต่อมา หาก “นายกรอด” ขีดต่อไปจะมีการเช็กบิลทางการเมืองและปรับ ครม.ใหญ่หรือไม่ ท่ามกลางกระแสข่าวเตรียมเชิญพลังประชารัฐ ปลีก “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็หมายถึง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว. ทวีพยาภกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้องชายของ พล.อ.ประวิตร



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

พร้อมดึงพรรคประชาธิปไตย จำนวน 21 คน สาย “เสียต่อ” เฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรค เข้ามาเป็นรัฐบาล และปล่อยให้สายผู้อาวุโสของพรรค ปชป. 4 คน ต้องตรอมใจ เพื่อสนองความพอใจของ นายใหญ่พรรคเพื่อไทย

ขณะเดียวกันยังมีสัญญาณเร็วกว่าแสง และจุมูกไวเมื่อ “นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน ในฐานะหัวหน้าพรรค รทสช. ทำหนังสือถึงนายกฯ แสดงเจตจำนงว่า สำหรับโควตารัฐมนตรีของพรรค รทสช.ที่ว่างอยู่ 1 ตำแหน่งนั้น หลังจากนายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ลาออกจากตำแหน่ง รมช.การคลังนั้น

หากมีการปรับ ครม. พรรคขอเสนอชื่อของ “นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์” สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะเลขาธิการพรรค เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เนื่องจากขณะนี้นายเอกนัฏ ถือว่าไม่มีคดีความติดตัวแล้ว อีกทั้งนายเอกนัฏได้ทำผลงานในการเลือกตั้ง และงานสภาได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดังนั้น หากนายกฯ จะปรับ ครม. พรรค รทสช.พร้อมเสนอชื่อ นายเอกนัฏทันที ทั้งนี้ หนังสือฉบับดังกล่าวได้ส่งถึงมือของ นายเศรษฐาแล้วเมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา



สุทิน คลังแสง

สอดคล้องกับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ “น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.วัฒนธรรม” ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 และเลื่อนให้นายก่อแก้ว พิกุลทอง ขึ้นมาเป็น สส.บัญชีรายชื่อแทน

วงในบอกว่าสะท้อนให้เห็นว่า “นายใหญ่” การันตีให้ “ลูกสาวเสียเป้งมันโคราช” เป็นรัฐมนตรีต่อไป เช่นเดียวกับ “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” “สมศักดิ์ เทพสุทิน” “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” ที่ลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อก่อนหน้านี้ และได้รับการยืนยันนั่งรัฐมนตรีแบบยาวๆ มาแล้ว

ความเคลื่อนไหวเช่นนี้ อดเหนื่อยแทน “บิกทิน” สุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม และ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย (มท.4) ที่ไม่แน่ใจว่าหมดโปรแล้วหรือยัง และเปลี่ยนไปนั่งในสภาแทน เพราะยังมี สส.บัญชีรายชื่อรองกันอยู่



**พ**รรคก้าวไกลเขารวบรวม ๙ ข้อต่อสู้ในเอกสารคำแถลงปิดคดี ที่พรรคก้าวไกลส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนที่ศาลฯ จะอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกล ในวันที่ ๗ สิงหาคม

แบ่งเนื้อหาเป็น ๓ ส่วน : เขตอำนาจและกระบวนการ | ข้อเท็จจริง | สัดส่วนตัว

ส่วนแรก “เขตอำนาจและกระบวนการ”

๑.ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้

๒.การยื่นคำร้องคดีนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนที่สอง “ข้อเท็จจริง”

๑.คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๖๗ ไม่มีผลผูกพันในการพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้

๒.นอกจากการเสนอนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ แล้ว การกระทำอื่นๆ ตามคำร้อง มิได้เป็นการกระทำของพรรคก้าวไกล

๓.การกระทำตามที่ กกต.กล่าวหา มิได้เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเป็นการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส่วนที่สาม “สัดส่วนตัว”

๑.ศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรยุบพรรคก้าวไกล

๒.แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งยุบพรรค ก็ไม่มีอำนาจกำหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค

๓.การกำหนดระยะเวลาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค ต้องพอสมควรแก่เหตุ ๔.การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องเพิกถอนเฉพาะของกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

ทั้งหมดนี้คงจะกลั่นมาจากมันสมองอันสุดแสนฉลาดเฉลียวของ “ปิยนุตร แสงกนกกุล”

แม้จะเป็น ๙ ข้อที่พูดกันมานานพอควรแล้ว แต่ถือว่า



## จริตจะก้าน 'ก้าวไกล'

ใหม่ในแนวทางการต่อสู้ของพรรคก้าวไกล

เพราะยังไม่มียะไรใหม่ไปกว่านี้

ก็น่าประหลาดใจว่า พรรคก้าวไกลเอาความมั่นใจมาจากไหน คิดว่าข้อต่อสู้ทั้ง ๙ ข้อนี้จะไม่นำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกล

ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ คือคำพูดของ “ปิยนุตร” ตั้งแต่คดียุบพรรคอนาคตใหม่

แล้วพรรคอนาคตใหม่ก็ถูกยุบ

การอ้างว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ กำหนดหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไว้เพียง ๓ ข้อ และไม่มีกฎหมายเปิดช่องให้ออกกฎหมายอื่นเพื่อเพิ่มอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญได้อีก เมื่อ “ไม่มีบ่อเกิดให้อำนาจหน้าที่เกินจากนั้น จึงไม่มีตรงไหนบอก ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการยุบพรรค”

เป็นการอ่านรัฐธรรมนูญแบบศรีธนญชัยเกินไป

๓ ข้อในมาตรา ๒๑๐ ประกอบด้วย

(๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย

(๒) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ

(๓) หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ก็ (๓) ใจครับ

การยุบพรรคการเมืองไม่ได้ดูที่รัฐธรรมนูญอย่างเดียว ต้องไปเปิดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองด้วย ที่จริงจะตอบ พรรคก้าวไกล แบบศรีธรรมาชญา ก็ได้ หากยังเชื่อว่า หน้าทีของศาลรัฐธรรมนูญนั้นรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แค่ ๓ ข้อ จะเอามาตรา ๕ วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญมาใช้ก็ได้

“...เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้น ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...”

ก็ย้อนกลับไปดูสิครับศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองมาแล้ว ก็ถือเป็นประเพณีการปกครองหรือเปล่า

แต่...ข้อเท็จจริง ทั้งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายพรรคการเมือง ต่างระบุถึงขั้นตอนการยุบพรรคการเมืองเอาไว้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ล้วนอยู่ในข่ายที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถสั่งยุบพรรคได้ทั้งสิ้น ที่น่าช้ำคือ การต่อสู้ว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๖๗ หรือคดีล้มล้างการปกครอง ไม่มีผลผูกพันในการพิจารณาวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกล

หากไม่ผูกพัน ศาลรัฐธรรมนูญคงไม่สั่งให้นำคำตัดสินคดีล้มล้างการปกครองไปไว้ในสำนวนคดียุบพรรคก้าวไกลหรอกครับ

จะยุบหรือไม่ยุบเป็นอีกเรื่อง แต่คดียุบพรรคเป็นผลสืบเนื่องมาจากคดีล้มล้างการปกครอง

ไม่ใช่เรื่องไต่กันไต่อะไรเกิดก่อนกัน

แต่ข้อเท็จจริง หากไม่มีคดีล้มล้างการปกครอง แล้วจะไปร้องให้ยุบพรรคก้าวไกลได้อย่างไร

เป็นเจตนาของผู้ร้อง เพราะเมื่อร้องคดีล้มล้างการปกครอง มิได้ร้องให้ลงโทษด้วย จึงมาร้องเป็นอีกคดีตามในภายหลัง

ส่วนข้อที่เหลือ โดยเฉพาะ ส่วนที่สามสัดส่วนโทษ คงคิดเพื่อว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบ แล้วจะไปตั้งขึ้นมาเป็นประเด็นทำไม ในเมื่อเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบพรรคก้าวไกล ก็ยื่นหยุดไปสิครับ ไม่มีประโยชน์จะมาพูดเรื่อง สัดส่วนโทษ

แหงม้หลายตัวทำไม

กลัวใช่ไหม

รู้ตัวใช่ไหมว่ามีโอกาสถูกยุบพรรคสูง

แล้วเลิกเสียที่ครับกับการให้ข้อมูลต่อมสั้มแค่ครั้งเดียว

อีกครั้งต้องพูดให้หมด ว่าหากถูกยุบนั้น เป็นเพราะอะไร

แค่จะแก้ ม.๑๑๒ ก็ถูกยุบพรรค แบบนี้ใช้ไม่ได้ครับ ต้องบอกกับมวลชนให้หมดว่าแก้อย่างไร ทำไมถึงถูกมอง

ว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง หากมีความกล้าพอก็ควรบอกถึงจุดหมายปลายทางว่า

คิดอย่างไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องการให้เป็นเช่นไร

เลิกทำตัวเป็นอีแอบเสียที

เมื่อบางที่เด็กๆ ที่ติดคุอยู่จะได้รับความเมตตา เพราะหลงเชื่อคำยุยงเท็จจากพรรคการเมือง

แต่คงจะยากครับ เพราะขนาดสมาชิกพรรคทำผิด ก้าวไกลยังบอกว่าไม่ใช่การกระทำของพรรค

ก็ไม่ทราบว่าเขา ม.๑๒ พ.ร.บ.พรรคการเมืองไปไว้ไหน

“...คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง มีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลมิให้สมาชิกกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึงตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการ...”

ชุดแบบนี้พรรคต้องรับผิดชอบหรือเปล่า.